

รายงานผลการดำเนินการรายสัปดาห์
สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน) หรือ สบร.ประจำสัปดาห์
วันที่ 29 กรกฎาคม – 4 สิงหาคม 2559

ซึ่งมีหน่วยงานภายใน 3 แห่ง ได้แก่ สำนักงานอุทยานการเรียนรู้ (TK park) ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ (TCDC) และสถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ (NDMI) และ สบร. (ส่วนงานกลาง) มีผลการดำเนินงานที่สำคัญ ดังนี้

นโยบาย	ผลการดำเนินการรายสัปดาห์
<p>4. การศึกษาและเรียนรู้ การทะนุบำรุง ศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม</p>	<p>1. เรื่อง นิทรรศการกิจกรรมเคลื่อนที่ “ทีเคออนไลน์” ประจำปี 2559 สู่วิทยาลัย การดำเนินงาน: สบร. ได้จัดนิทรรศการกิจกรรมเคลื่อนที่ “ทีเคออนไลน์” TK Public Online Library ประจำปี 2559 สู่วิทยาลัย 4 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา โรงเรียนอัสสัมชัญกรุงเทพ โรงเรียนราชินีบน และโรงเรียนมาแตร์เดอี เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้เยาวชนได้รับทราบและเกิดความรู้ความเข้าใจในการเข้าใช้บริการส่งเสริมการอ่าน การเรียนรู้ผ่านระบบ “ห้องสมุดออนไลน์” ที่ สบร. ได้พัฒนาขึ้นให้สอดคล้องกับพฤติกรรมการอ่านและแสวงหาความรู้ในยุคดิจิทัลที่มีการเข้าถึงเนื้อหาสาระและองค์ความรู้ต่างๆ บนโลกออนไลน์ได้อย่างกว้างขวางและทั่วถึง ทั้งนี้ มีเยาวชนจากทั้ง 4 โรงเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวกว่า 2,000 คน หน่วยงานผู้รับผิดชอบ: สบร. โดย สำนักงานอุทยานการเรียนรู้ (TK park)</p> <p>2. เรื่อง นิทรรศการสร้างสรรค์เจริญกรุง (Co-Creatе Charoenkrung) การดำเนินงาน: ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ (TCDC) ร่วมกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) จัดทำโครงการสร้างสรรค์เจริญกรุง (Co-Creatе Charoenkrung) โดยมีเป้าหมายเพื่อสร้างแนวคิดการพัฒนาพื้นที่สร้างสรรค์ให้กับย่านเจริญกรุงผ่านการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในย่าน ซึ่งโครงการดังกล่าวสอดคล้องกับแนวทางการส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ภายใต้นโยบายการขับเคลื่อนการลงทุนอุตสาหกรรมใหม่ (New S-Curve) ของรัฐบาล โดยเฉพาะการพัฒนาย่านสร้างสรรค์ให้เป็นพื้นที่เปิดกว้างทางความคิด การแสดงออกทางผลงานสร้างสรรค์และการรวมตัวทางธุรกิจใหม่ โครงการสร้างสรรค์เจริญกรุงได้ใช้กระบวนการคิดเชิงออกแบบ (Design Thinking) ที่มุ่งเน้น “กระบวนการออกแบบร่วมกัน” (Co-Creation) ระหว่างผู้เชี่ยวชาญด้านเมืองสร้างสรรค์ นักออกแบบ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในย่าน ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญที่จะนำไปสู่การสร้างเปลี่ยนแปลง โดยนักออกแบบจะทำหน้าที่เป็นวิทยากรกระบวนการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียไม่เพียงแต่ผู้ใช้บริการ แต่เป็นผู้ร่วมมือ ในการเสนอปัญหา โอกาสการพัฒนา และความต้องการการออกแบบ พื้นที่สร้างสรรค์เจริญกรุงร่วมกันจึงนำไปสู่แนวคิดการพัฒนาโครงการรูปแบบต่างๆ เพื่อให้เกิดพื้นที่สร้างสรรค์ที่เอื้อประโยชน์ในมิติต่างๆ ทั้งด้านธุรกิจ การออกแบบ และการจัดกิจกรรมของชุมชน สามารถขับเคลื่อนมูลค่าทางสังคมและเศรษฐกิจแก่ชุมชนและพื้นที่โดยรอบ โดยสามารถชมเนื้อหาทั้งหมดได้ในนิทรรศการสร้างสรรค์เจริญกรุง (Co-Creatе Charoenkrung) จัดขึ้นในวันที่ 1 ก.ค. - 4 ก.ย. 2559 เวลา 10.30 – 21.00 น. ณ โถงทางเข้า TCDC หน่วยงานผู้รับผิดชอบ: สบร. โดย ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ (TCDC)</p>

นโยบาย	ผลการดำเนินการรายสัปดาห์
	<p>3. เรื่อง งานสร้างสรรค์นิทรรศการหมุนเวียน “พม่าระยะประชิด” การดำเนินงาน: สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติจัดนิทรรศการหมุนเวียน เรื่อง “พม่าระยะประชิด” เพื่อให้ผู้ชมตระหนักและเกิดความเข้าใจอันดีเกี่ยวกับผู้คนในภูมิภาค ซึ่งกำลังจะเกิดปฏิสัมพันธ์กันอย่างใกล้ชิดเมื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน โดยเฉพาะกับชาวพม่าที่เข้ามาทำมาหากินในประเทศไทย และจะกลายเป็นกระจุกสะท้อนให้เข้าใจความเป็นไทยได้มากขึ้นด้วย โดยจัดแสดงตั้งแต่วันที่ 15 มีนาคม - 31 กรกฎาคม 2559 ณ มิวเซียมสยาม หน่วยงานผู้รับผิดชอบ: สปร. โดย สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ (NDMI)</p> <p>4. เรื่อง งานสร้างสรรค์นิทรรศการหมุนเวียน การดำเนินงาน: สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติจัดทำนิทรรศการเคลื่อนที่ “มิวเซียมสยามมินิ” ซึ่งรวบรวมเนื้อหาและองค์ความรู้จากนิทรรศการที่ได้รับความนิยมมาแล้ว จำนวน 3 เรื่อง ได้แก่ 1) คำไทย ใครทำ 2) กินของเนา และ 3) สืบจากส้วม ทั้ง 3 นิทรรศการมีเนื้อหาเกี่ยวกับเรื่องใกล้ตัว ที่ถูกนำเสนอในประเด็นใหม่ๆ ให้เข้าใจง่าย โดยจะจัดแสดงตามศูนย์การค้า และหอประชุมของมหาวิทยาลัยต่างๆ ทั้งในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด จำนวน 5 แห่ง เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ไปสู่ประชาชนได้อย่างกว้างขวาง และในเดือนกรกฎาคม 2559 จะจัดแสดงที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัล พลาซ่า ขอนแก่น ระหว่างวันที่ 27 - 31 กรกฎาคม 2559 หน่วยงานผู้รับผิดชอบ: สปร. โดย สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ (NDMI)</p> <p>5. เรื่อง งานวิจัยองค์ความรู้ด้านพิพิธภัณฑ์ การดำเนินงาน: สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติจัดการอบรมวิชาการและทักษะปฏิบัติการด้านพิพิธภัณฑ์ (Museum Academy) ซึ่งเป็นหลักสูตรระยะสั้น 3 วัน เพื่อสร้างภาคีการเรียนรู้ร่วมกันจากภาคส่วนต่างๆ ทั้งภาควิชาการและภาคปฏิบัติ ซึ่งแตกต่างจากหลักสูตรการเรียนการสอนในมหาวิทยาลัย เพิ่มพูนและพัฒนาทักษะความรู้ด้านพิพิธภัณฑ์ให้แก่บุคลากรของ สปร. และบุคลากรด้านพิพิธภัณฑ์ ในหัวข้อ “เขียน” อย่างไรในนิทรรศการ? (How to write an exhibition “TEXT”?) ในวันที่ 28 - 30 กรกฎาคม 2559 หน่วยงานผู้รับผิดชอบ: สปร. โดย สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ (NDMI)</p> <p>6. เรื่อง โครงการพัฒนากระบวนการสร้างต้นแบบการเรียนรู้เพื่อเครือข่าย การดำเนินงาน: สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติจัดสัมมนา "การเผยแพร่ต้นแบบพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้สู่ภูมิภาค ครั้งที่ 4 (ภาคใต้)" ภายใต้แนวคิด Start To Be Strong... Strong To Be Style และก้าวต่อไปของสถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้เกี่ยวกับพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้ อันจะเป็นประโยชน์ต่อพิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้ทั่วประเทศ ในวันที่ 1 สิงหาคม 2559 เวลา 09.00 – 16.00 น. ณ โรงแรม ลีการ์เด้น หาดใหญ่ จ.สงขลา หน่วยงานผู้รับผิดชอบ: สปร. โดย สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ (NDMI)</p>

นโยบาย	ผลการดำเนินการรายสัปดาห์
	<p>7. เรื่อง งานพัฒนาการศึกษาและกิจกรรมต่อยอดองค์ความรู้ในพิพิธภัณฑ์กิจกรรม</p> <p>การดำเนินงาน: สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติจัดการประชุมวิชาการ “Museum without Walls” โดยได้เชิญวิทยากรจากประเทศสิงคโปร์ ฟิลิปปินส์ สเปน ลาว เวียดนาม และอินโดนีเซียมานำเสนอและร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในประเด็น Museum Without Walls เพื่อหาแนวคิดใหม่ ๆ ให้กับการทำงานพิพิธภัณฑ์ไทยในอนาคต และสร้างเครือข่ายนักวิชาการด้านพิพิธภัณฑ์ทั้งในและต่างประเทศ ในวันที่ 2-3 สิงหาคม 2559 ณ ห้องออติทอเรียม ชั้น 5 หอศิลป์วัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร</p> <p>หน่วยงานผู้รับผิดชอบ: สปร. โดย สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ (NDMI)</p> <p>8. เรื่อง คลิปวีดีโอ SUCK JOBS</p> <p>การดำเนินงาน: สปร. ดำเนินโครงการ OKMD เว็บทีวี เพื่อถ่ายทอดความรู้ที่เป็นประโยชน์ต่อนักเรียน นักศึกษา และเยาวชนในรูปแบบการนำเสนอที่สนุกสนาน เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย ภายใต้โครงการดังกล่าว ได้จัดทำโครงการย่อย เป็นคลิปวีดีโอขนาดสั้นในชื่อรายการว่า SUCK JOBS มีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับอาชีพต่างๆ สำหรับคนรุ่นใหม่ ให้เข้าใจถึงที่มาของอาชีพต่างๆ และการก้าวสู่ความสำเร็จในอาชีพนั้นๆ โดยในวันที่ 30 กรกฎาคม 2559 นำเสนอในชื่อตอน เล่นหุ้น ออกอากาศทาง FACEBOOK, OKMD TV และ YOUTUBE: OKMD</p> <p>หน่วยงานผู้รับผิดชอบ: สปร.</p>